
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 /2562  

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 - -ไม่มา- 
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 - -ไม่มา- 
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 กวิน แย้มฤดี  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นายพิสันห์ อยู่สุวรรณ รองปลัด อบต.สายทอง พิสันห์ อยู่สุวรรณ  
5 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
6 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
7 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
8 นายยงยศ พยอมแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ยงยศ พยอมแย้ม  
9 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  

10 นายฉลอง โพธิสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ฉลอง โพธิสุวรรณ  
11 นางสาวกิรณา คงกล่อม นักวิเคราะห์ฯ กิรณา คงกล่อม  
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ผู้มาประชุม  จ านวน 14 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 2 คน 
   1. นายวิโรจน ์เฉลิมฤกษ์  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 3 
   2. นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 5  
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 14 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  กล่าวเปิดการประชุม  และ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ   1.1 การยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา                
ประธานสภา ฯ แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 รางยายทอง 
 
   1.2 การยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2  
 บริเวณนานางเป้า 
 
นายสหเดช ฯ   การยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพารา                
ประธานสภา ฯ  แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 รางยายทอง และการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บริเวณนานางเป้า ขอให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  ผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
   การยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 
   (รางยายทอง) และการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 
   (บริเวณนานางเป้า) เหตุผลเพราะเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าที่ดินบางส่วนเป็นของ
   เอกชน จึงไม่สามารถด าเนินการได้                
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ การยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
   แบบพาราแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 (รางยายทอง) และการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน
   คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 (บริเวณนานางเป้า) 
    เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 

      /การจัดกิจกรรม... 
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นายสหเดช ฯ   1.3 การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจ าปี 2562  
ประธานสภา ฯ  
   1.4 พิธีท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
  
   1.5 โครงการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ  
 
 ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  ผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
   1.3 การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจ าปี 2562 การปลูกต้นไม้                
 ในวันพฤหัสบดีที่  8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ในพ้ืนที่ต าบลสายทอง          

และพิธีท าบุญตักบาตร ในวันจันทร์ที่  12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น.          
ณ วัดเกตุ  

 
   1.4 พิธีท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 
08.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอ การแต่งกายชุดสุภาพโทนสีฟ้า พิธีถวายเครื่องราช
สักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น. ณ หอประชุม
อ าเภอการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีฟ้า 

 
   1.5 โครงการศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562           

ณ อบต.โก่งธนู จังหวัดลพบุรี 
 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562  
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562  
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ
   รายงานการประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 
    เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 

    /เรื่องเสนอ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสหเดช ฯ  3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ               
ประธานสภา ฯ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1  
 
นายสหเดช ฯ  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ               
ประธานสภา ฯ พ.ศ.2563 ในวาระท่ี 1 ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกอบต.สายทอง               

ขอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ ในการจัดท าข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ผมขอแถลงสรุปแต่ละแผนงานในส่วน
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง แต่ละส่วนเป็นผู้รับผิดชอบ                   
ในการด าเนินการ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองทุกท่าน 
ตรวจดูรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประมาณการ รายได้ ตั้งไว้ 28,000,000 บาท แยกดังต่อไปนี้  

 1. หมวดภาษีอากร 
   - ภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประมาณการ 60,000 บาท 
   - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ประมาณการ 20,000 บาท  
   - ภาษีบ ารุงท้องที ่  ประมาณการ 20,000 บาท  
   - ภาษีป้าย   ประมาณการ 3,000 บาท  
 
 2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต  
   - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  ประมาณการ 700 บาท 

  - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร       ประมาณการ 3,000 บาท
  - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย          ประมาณการ 180,000 บาท 

   - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง   ประมาณการ 10,000 บาท 
     แจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  
   - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  ประมาณ การ 1,000 บาท 

  - ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ   ประมาณการ 32 ,00 บาท
  - ค่าปรับการผิดสัญญา   ประมาณการ 5,000 บาท 

   - ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการ   ประมาณการ 5,000 บาท 
     ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   - ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการ 3,000 บาท  
 
 

/3. หมวดรายได้ 
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 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
   - ดอกเบี้ย  ประมาณการ 300,000 บาท  
 
 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
   - ค่าขายแบบแปลน ประมาณการ 10,000 บาท  
   - รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการ 10,000 บาท  
 
 5. หมวดรายได้จากทุน  
   - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการ 5,000 บาท 
 
 รายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร  
   - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  ประมาณการ 400,000 บาท 
     และล้อเลื่อน   
   - ภาษีมูลค่าเพ่ิม         ประมาณการ 10,460,000 บาท 
     ตามพรบ.ก าหนดแผนฯ 
   - ภาษีมูลค่าเพ่ิม        ประมาณการ 1,700,000 บาท 
     ตาม พรบ.จัดสรรรายได ้   
   - ภาษีธุรกิจเฉพาะ   ประมาณการ 100,000 บาท  

  - ภาษีสรรพสามิต   ประมาณการ 2,300,000 บาท 
   - ภาษีการพนัน    ประมาณการ 500 บาท 
   - ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม  ประมาณการ 2,000 บาท 
     ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
   - ค่าภาคหลวงแร่    ประมาณการ 25,000 บาท

  - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   ประมาณการ 50 ,000 บาท
  - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  ประมาณการ 320,000 บาท 

     และนิติกรรม 
   - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล  ประมาณการ 3,000 บาท 
 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 12,000,000 บาท  
 ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้ 28,000,000 บาท  
 แผนงานบริหารทั่วไป 

/งานบริหาร... 
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   - งานบริหารทั่วไป ตั้งไว้ 8,086,531 บาท  
     งบบุคลากร   ตั้งไว้ 5,825,731 บาท 
     งบด าเนินงาน   ตั้งไว้ 3,012,400 บาท 
     งบลงทุน   ตั้งไว้ 183,400 บาท  
     งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้ 65,000 บาท 
 
   - งานบริหารงานคลัง  ตั้งไว้ 2,085,960 บาท  
     งบบุคลากร   ตั้งไว้ 1,466,160 บาท 
     งบด าเนินงาน   ตั้งไว้ 601,000 บาท 
     งบลงทุน   ตั้งไว้ 18,800 บาท 
 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 173,000 บาท 
   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ตั้งไว้ 173,000 บาท 
     ความสงบภายใน 
     งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ 173,000 บาท 

 
   แผนงานการศึกษา    ตั้งไว้ 2,569,400 บาท  
   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งไว้ 2,569,400 บาท 
     งบบุคลากร     ตั้งไว้ 1,542,900 บาท 
     งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ 507,000 บาท 
     งบลงทุน     ตั้งไว้ 519,500 บาท  
   - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย  ตั้งไว้ 1,814,019 บาท 
     งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ 1,054,019 บาท 
     งบเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ 760,000 บาท 
 
   แผนงานการสาธารณสุข    ต้ังไว้ 225,280 บาท 
   - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข 
   - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
     งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ 35,280 บาท 
     งบเงินอุดหนุน     ตั้งไว้ 190,000 บาท 
 
 

/แผนงานสังคม... 
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   แผนงานสังคมสงเคราะห์    ตั้งไว้ 10,000 บาท 
   - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้ 10,000 บาท 
     งบเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ 10,000 บาท 
 

  แผนงานเคหะและชุมชน    ตั้งไว้ 5,198,410 บาท 
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบบุคลากร     ตั้งไว้ 1,323,110 บาท 
    งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ 1,517,000 บาท 
    งบลงทุน     ตั้งไว้ 2,358,000 บาท 
 
  - งบไฟฟ้าถนน     ตั้งไว้ 100,000 บาท 
    งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ 10,000 บาท 
 
  - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งไว้ 18,000 บาท 
    งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ 180,000 บาท 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั้งไว้ 233,000 บาท 

 
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ตั้งไว้ 233,000 บาท           
    งบด าเนินงาน              ตั้งไว้ 233,000 บาท
     
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งไว้ 240,000 บาท  
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
    งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ 240,000 บาท 
    งบเงินอุดหนุน 
   
  แผนงานการเกษตร    ตั้งไว้ 50,000 บาท 
  - งานส่งเสริมการเกษตร    ตั้งไว้ 50,000 บาท 
    งบด าเนินงาน 
     
  แผนงานงบกลาง    ตั้งไว้ 7,034,400 บาท 
 

นายสหเดช ฯ   ตามที่ท่านนายกได้แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภา ฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
   สายทองท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการ                     
   ใน ร่ างข้ อบั ญ ญั ติ งบป ระมาณ รายจ่ ายป ระจ าปี งบประมาณ พ .ศ .2563             
   (ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) หรือไม ่

/เห็นชอบ... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณพ. ศ. 2563     
   เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   ล าดับต่อไป ผม ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ซักซ้อม 
ประธานสภา ฯ  แนวทางการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
   ท้องถิ่น พ.ศ 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ 2554 
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     ดิฉัน นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ ปลัดอบต.สายทอง/เลขานุการสภาฯ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ                     
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ 2554 ข้อ 54 
   49 ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 วาระ คือวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ              
   วาระท่ี 3 ขั้นลงมติและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะพิจารณา 3 วาระ  
   รวดเดียวไม่ได้ ในวาระที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า               
   24 ชั่วโมง นับแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
   นั้นและส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและที่ประชุมสภา
   องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องก าห นดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติ                     
   ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ วาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 ข้อ 54 
   49 และข้อ 103 , 110 ขอให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อ
   สมาชิกเพ่ือเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจ านวน 3 - 7 คน การเลือกให้
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น              
   พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 8  

 
นายสหเดช ฯ   เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบขอให้ที่ประชุมก าหนดว่าจะเลือก
ประธานสภา ฯ  กรรมการแปรญัตติกี่คนและเสนอชื่อสมาชิกท่ีเหมาะสมเพ่ือท าหน้าที่ต่อไป 
 
นายวิโรจน์ ฯ   กระผม นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.3 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.3  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่าน ครับ 

 
นายสหเดช ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอมากกว่า 3 ท่านหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ
ประธานสภา ฯ  มากกว่า 3 ท่าน ผม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
 
 

/เห็นชอบ... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่ นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.3 

เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่าน    
   เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายสหเดช ฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  
ประธานสภา ฯ   

 
นายส าราญ ฯ   กระผม นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภาฯ ม.8 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.8  นายมานะศิลป์  คงเจริญ สมาชิกหมู่ 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
นายสหเดช ฯ   ผม ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
ที่ประชุม    1. นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภาหมู่ 5  ผู้รับรอง  
    2. นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภาหมู่ 7  ผู้รับรอง 
 
นายสหเดช ฯ   มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติและมีผู้รับรอง 2 คนครบตาม
ประธานสภา ฯ  ระเบียบหากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก ผม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภาฯหมู่ 5  
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประมาณ     

พ. ศ. 2563 คนที่ 1    
   เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
นายสหเดช ฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
ประธานสภา ฯ   

 
นายทวีฯ   กระผม นายทวี กันภัย สมาชิกสภาฯ ม. 7 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.7  นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกหมู่ 8  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 
นายสหเดช ฯ   ผม ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
 

/ที่ประชุม... 



- 10 - 
ที่ประชุม    1. นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภาหมู่ 3  ผู้รับรอง  
    2. นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภาหมู่ 2  ผู้รับรอง 
 
นายสหเดช ฯ   มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติและมีผู้รับรอง 2 คนครบตาม
ประธานสภา ฯ  ระเบียบหากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกผมขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นายณรงค ์ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาฯหมู่ 8   
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประมาณ     

พ. ศ. 2563 คนที่ 2    
   เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายสหเดช ฯ   ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
ประธานสภา ฯ   

 
นางสมหมายฯ   ดิฉัน นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภาฯ ม. 6 ขอเสนอ 
สมาชิก ม.6  นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกหมู่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 
นายสหเดช ฯ   ผม ขอผู้รับรองจ านวน 2 ท่านด้วยครับ 
ประธานสภา ฯ 
 
ที่ประชุม    1. นายยม ชุ่มยิ้ม  สมาชิกสภาหมู่ 1  ผู้รับรอง  
    2. นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภาหมู่ 8  ผู้รับรอง 
 
นายสหเดช ฯ   มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติและมีผู้รับรอง 2 คนครบตาม
ประธานสภา ฯ  ระเบียบหากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีกผมขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯหมู่ 3   
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประมาณ     

พ.ศ. 2563 คนที่ 3    
   เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

/ขอให้คณะกรรมการ... 
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นายสหเดช ฯ   ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน ก าหนดวันประชุมกับเลขาฯสภา
ประธานสภา ฯ  เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
   และขอให้ด าเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ. ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จโดยก าหนดให้ยื่นค าแปลญัตติตามแบบฟอร์ม
   ขอการแปรญัตตินั้น และให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติของร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้ที่ประชุมเสนอ  
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     ขอให้ส่งค าแปรญัตติให้คณะกรรมการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562   
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     ขอก าหนดวันประชุมกับเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562                        
   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
  
นายสหเดช ฯ   3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
ประธานสภา ฯ  กองช่าง  
   1 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบริการสาธารณะ  
   แบบน าเที่ยวตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
   ขอโอนลดมาตั้งจ่ายเป็นรายการหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    โอนเพิ่ม โครงการจัดท าป้ายจ านวน 14 ป้ายเป็นเงิน 248,800 บาท  
   (ข้อบัญญัติตั้งไว้ 96,000 บาท) รวมเป็นเงิน 344,800 บาท 
  
   2. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เป็นเงิน 500,000 บาท 
 
   3. โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก คสล.หมู่ 4 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
   ยาว 20 เมตร เป็นเงิน 140,000 บาท 
 
 

/หมวดเงินอุดหนุน... 
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   หมวดเงินอุดหนุน 
   1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอป่าโมก โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
   หมู่ 1 เป็นเงิน 111,200 บาท 
 
   2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 2 (บ้านนายแกะ) ตั้งไว้ 168,000 บาท 
   เบิกจ่ายแล้ว 148,000 บาท เหลือเงิน 19,500 บาท  
   ขอโอนลดเป็นเงิน 16,446.72 บาท  
    
   มาตั้งจ่ายเพ่ิมในหมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอป่าโมก 
   โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,646.72 บาท 
 
   3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 4 (บ้านนางล าพู) ตั้งไว้ 253,000 บาท 
   เบิกจ่ายแล้ว 253,000 บาท เหลือเงิน 29,000 บาท 
   ขอโอนลดทั้งหมดมาตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขุดลอกคลองหมู่ 5  

 
   4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 1 (ซอยข้างรพ.สต) ตั้งไว้ 168,000 บาท 
   เบิกจ่ายแล้ว 159,000 บาท เหลือเงิน 9,000 บาท ขอโอนรถทั้งหมด 
  
   5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 2 (นางเป้า) ตั้งไว้ 133,000 บาท 
   เบิกจ่ายแล้ว 124,000 บาท เหลือเงิน 8,800 บาท  
   ขอโอนลดเป็นเงิน 6,000 บาท 
   มาตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   ส านักปลัด ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
   ประเภทโครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมหลังคาคลุมจ านวน 2 บอร์ด 
   เป็นเงิน 15,000 บาท 
 
   6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 2 (บ้านนางสุนัน) ตั้งไว้ 41,000 บาท 
   เบิกจ่ายแล้ว 36,400 บาท เหลือเงิน 4,600 บาท 
   ขอโอนลดทั้งหมด 
 
   7. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 3 (บ้านนางจัด) ตั้งไว้ 288,000 บาท 
   เบิกจ่ายแล้ว 278,000 บาท เหลือเงิน 10,000 บาท 
   ขอโอนลดทั้งหมด 

          /8.โครงการ... 
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   8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 5 (บ้านนางส าอาง) ตั้งไว้ 138,000 บาท 
   เบิกจ่ายแล้ว 135,000 บาท เหลือเงิน 3,000 บาท  
   ขอโอนลดเป็นเงิน 400 บาท  
   มาตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องประชุมเล็ก เป็นเงิน 15,000 บาท  

 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภา ฯ  ที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น           
   มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง       

ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.2562 

    เห็นชอบ  14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
   4.1 การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนหมู่บ้านด้านบริการสาธารณสุข 
 
นายสหเดช ฯ   การขอรับเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท ตามโครงการเงินอุดหนุน 
ประธานสภา ฯ  หมู่บ้านด้านบริการสาธารณสุข ขอให้ นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด 
   เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
 
นางสาวพรเพ็ญฯ  ดิฉัน นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ โครงการเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท า
   โครงการตามหนังสือที่แจ้งให้ทราบแล้ว แต่ด้านเอกสารของปีงบประมาณ               
   พ.ศ.2561 ยังไม่เรียบร้อยเอกสารไม่ครบ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอให้
   หมู่บ้านทุกหมู่ท าประชาคมหมู่บ้านก่อนมีบันทึกการประชุม และทุกหมู่จะต้องท า
   อย่างน้อยหมู่ละ 3 โครงการ  
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

/ผมนายยม... 



- 14 - 
 
นายยมฯ   ผม นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอสอบถามว่า 
สมาชิก ม.1   1. หมู่บ้านที่ท าโครงการไปแล้วนั้นมีกี่หมู่และหมู่ทีย่ังไม่ได้ท าก่ีหมู่  
   2. การติดตั้งกล้องจงจรปิด CCTV นั้น มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 
 
นายประทีป   ผม นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ขอสอบถามว่า 
ก านันฯ   1. ขอให้ติดรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระราชินีทุกหมู่บ้าน โดยใช้งบ อปพร.  
   ที่ตั้งไว้ 100,000 บาท 
   2. โครงการเงินอุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท เมื่อปี พ.ศ.2561 ไม่ได้ชี้แจง
   รายละเอียดให้ทราบ จึงขอให้ในปี พ.ศ.2562 ให้อบต.สายทอง ช่วยท าเอกสาร         
   ให้ด้วยหมู่บ้านจะได้ท าประชาคมแล้วจะได้ส่งโครงการทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง มีจ านวนเด็กเพ่ิมข้ึนมาก ขอให้หาครูเพ่ิมอีก 
   4. ฝาครอบหมู่ที่ 2 ยังด าเนินการไม่เสร็จ 
 
นายเลอศักดิ์   ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ ม.1 ขอสอบถามว่า 
สมาชิก ม.1  โครงการก่อสร้างในร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 4 โครงการ
   ไม่ครบทั้งต าบลเพราะเหตุใด 
 
นายฉลองฯ   ผม นายฉลองโพธิ์ สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ขอสอบถามว่า 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4   1. โครงการขุดลอกคลองหมู่ 4 ยังไม่เห็นด าเนินการชาวบ้านเดือดร้อน  
   2. ชลประทานจะมาด าเนินการบริเวณริมคลองอย่างไรบ้าง 
   3. สะพานเหล็กข้ามคลองจะด าเนินการก่อสร้างบริเวณใด  
   4. ยาฆ่าหญ้าได้ไม่เพียงพอ เพราะต้องดูแลรับผิดชอบทางเข้า-ออกศาลาเขียว 
 
นายชวลิตฯ   ผม นายชวลิต วงษ์เงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ขอชี้แจงว่า 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7  1. ขอให้ด าเนินการจัดท าลูกระนาดจ านวน 2 จุด 
   2. ไฟฟ้าทางเข้าวัดแสนสุขดับ จ านวน 2 จุด 
   3. ต้นปอเทืองที่จะท าการปลูกจ านวน 300 ต้น ขอให้ปลูกแค่ 250 ต้น  
   อีก 50 ต้น เก็บไว้ซ่อมแซม 
   4. ในปีงบประมาณ 2563 หมู่ 7 ไม่มีโครงการที่จัดท า 
   5. กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 7 มีติดตั้งหรือไม่ 
   6. คลองหน้าวัดเกตุขอให้ท าประตูระบายน้ าจ านวน 2 บาน 

/นายสมควร...  
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นายสมควรฯ   ผม นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ขอสอบถามว่า 
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5  โครงการถนนคลองคะเชนทร์ติดขัดรายชื่อตรงไหนขอให้แจ้งผมด้วยครับ 
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีสมาชิกสภาฯและผู้น าทุกหมู่ สอบถามมานั้น เป็นเรื่องเก่ียวกับนายก
ประธานสภา ฯ  อบต.สายทอง จึงขอให้นายกอบต.สายทอง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วย
   ครับ 
  
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  ผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
   1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น เป็นโครงการที่ไม่ได้จ่ายขาด           
   จากเงินสะสม 
   2. กล้องวงจรปิด CCTV มีความส าคัญมาก เพ่ือป้องกันขโมยลักทรัพย์สินของ 
   ประชาชน และเป็นนโยบายของรัฐบาล 
   3. โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 4 ขอให้มีค าร้องจากประชาชนที่ได้รับความ 
   เดือดร้อนและรอเงินเหลือจ่ายจากเงินสะสม 
   4. ชลประทานจะมาด าเนินการตัดต้นไม้บริเวณริมคลองทั้งต าบล 
   5. สะพานหมู่ที่ 4 บรรจุอยู่ในแผน เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ 
   6. ยาฆ่าหญ้าให้หมู่ละ 1 แกลอน 
   7. ฝาครอบท่อระบายน้ าหมู่ที่ 2 ตอนนี้ต้องรอเหล็กก่อน 
   8. ประตูระบายน้ าหมู่ที่ 7 ต้องรอประสานงานกับชลประทาน 
   9. กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 7 ด าเนินการติดตั้ง 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
       
    (ลงชื่อ)    ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
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        (ลงชื่อ)       สหเดช แก้วมะณี       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)     มานะศิลป์ คงเจริญ   ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 
 

    (ลงชื่อ)      ส าราญ สังข์ทอง  ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)           ทวี กันภัย        ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
 
 
 
  
 

 
 


